

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

và sông Thái Bình thuộc Bắc Bộ Việt Nam, có 11 tỉnh, thành phố với diện tích 21.259,6km², dân số 22,289 triệu người (năm 2020), quy mô kinh tế chiếm 28,4% GDP của cả nước.

khẩn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thông tin: Công tác lập quy hoạch tỉnh được tỉnh Thái Bình coi là nhiệm vụ trọng tâm, đang được triển khai tích cực.

đại Việt Nam; đồng thời, liên danh đơn vị tư vấn trong nước và Công ty Cổ phần Vườn thời đại Việt Nam cùng 2 đơn vị tư vấn nước ngoài đã ký biên bản thỏa thuận ký tác tham gia lập quy hoạch tỉnh Thái Bình; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị tư vấn xây dựng, hoàn thiện báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh và tổ chức 2 hội nghị báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

các bộ, ngành nghiên cứu thảo luận, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội. Trên cơ sở tiến độ, kế hoạch lập, thẩm định quy hoạch tỉnh và những khó khăn, vướng mắc, các bộ, ngành chủ động cùng các địa phương xây dựng các mốc thời gian, lộ trình hoàn thiện quy hoạch, bảo đảm triển khai quyết liệt, đẩy nhanh quá trình lập, thẩm định quy hoạch.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cần làm rõ quan

điểm, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội. Trên cơ sở tiến độ, kế hoạch lập, thẩm định quy hoạch tỉnh và những khó khăn, vướng mắc, các bộ, ngành chủ động cùng các địa phương xây dựng các mốc thời gian, lộ trình hoàn thiện quy hoạch, bảo đảm triển khai quyết liệt, đẩy nhanh quá trình lập, thẩm định quy hoạch.

Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách

Để góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo và các đối tượng chính sách đặc biệt là khó khăn do tác động của dịch Covid-19, ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH).

Theo đó, các khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng CSXH từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021 sẽ được giảm 10% so với lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quy định. Sau ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Trên địa bàn tỉnh hiện đang có 89.557 người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi của Chính phủ với dư nợ cho vay đến hết tháng 10/2021 đạt hơn 3.298 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

MINH HƯƠNG

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

gắn 50 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan tư pháp và một số nội dung quan trọng khác.

truyền phục vụ kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề về những điểm mới, nội dung trọng tâm của kỳ họp; có định hướng cụ thể đối với một số nội dung của kỳ họp được dư luận quan tâm; các cơ quan chuyên môn phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để

các cơ quan báo chí nắm rõ, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu, làm rõ một số vấn đề các đại biểu nêu, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trên cơ sở ý kiến của đại biểu tổng hợp, bổ sung hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp và kế hoạch tuyên truyền. Đồng chí đề nghị các cơ quan, ngành liên quan và các cơ quan báo chí, truyền thông

xây dựng kế hoạch để phản ánh, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp; ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp; các nội dung, diễn biến của kỳ họp; tổng hợp phản ánh các ý kiến phát biểu của đại biểu tại các phiên thảo luận tổ và tại hội trường; tuyên truyền kết quả kỳ họp và nội dung

các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua kỳ họp. Đài PTTH Thái Bình truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc và phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường. Sau kỳ họp, các cơ quan báo chí tiếp tục đưa tin, hình ảnh về hoạt động của kỳ họp; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp; hoạt động của các cấp, các ngành thực hiện nghị quyết kỳ họp.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHẢI NHANH HƠN...

(Tiếp theo trang 1)

Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và một số đơn vị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 10 - 28/11, Thái Bình ghi nhận 1.097 bệnh nhân Covid-19. Những ngày gần đây, số ca mắc mới ở một số ổ dịch tại Vũ Thư giảm. Ổ dịch ở thôn An Lễ, xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) đã cơ bản được khoanh vùng, kiểm soát. Liên quan đến ổ dịch tại chợ Rét (Quỳnh Phụ) đã ghi nhận 13 bệnh nhân Covid-19, qua điều tra dịch tễ đã xác định được nguồn lây. Một số ổ dịch khác tại các huyện Kiến Xương, Đông Hưng, Tiền Hải... vẫn đang được quản lý, giám sát chặt chẽ. Về công tác thu gom, điều trị, hiện 5 cơ sở đang thực hiện điều trị 614 bệnh nhân Covid-19. Đến ngày 28/11, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm hơn 1,61 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Theo nhận định của ngành Y tế, hình thái dịch hiện nay đã thay đổi so với giai đoạn trước; mầm bệnh đã có sự lưu hành, từ đó xâm nhập, gây ra các ổ dịch ở mức độ khác nhau, khó xác định nguồn lây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đánh giá cao biện pháp các ngành, địa phương, đơn vị đưa ra nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ đầu để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, không để dịch lây lan. Các ngành, địa phương phải nhanh hơn, quyết liệt hơn trong đánh giá, phản ứng với dịch bệnh. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo hướng về cơ sở, có hướng dẫn cụ thể, nhất quán, chi tiết, rõ ràng, hướng dẫn tới tận cơ sở để thuận lợi khi triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, có hướng dẫn cụ thể tới từng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ



Người dân huyện Thái Thụy tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

dân phố, khu dân cư, từng doanh nghiệp, từng khối, từng lớp học ở các trường, các cơ sở kinh doanh, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm tập trung đông người. Hướng dẫn phòng, chống dịch phải cụ thể, chi tiết đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Ngành Y tế, các ngành, địa phương cần phối hợp đẩy nhanh tiến độ tiêm, tăng độ bao phủ vắc-xin phòng Covid-19, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức để

từng gia đình nắm được tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai, nâng cao ý thức trách nhiệm, đồng thuận tham gia phòng, chống dịch; khuyến khích người dân tự xét nghiệm SARS-CoV-2. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch; sẵn sàng cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19; kích hoạt trạm y tế lưu động khi dịch diễn biến phức tạp. Các xã, phường, thị trấn tiếp tục kiểm soát chặt di biến động dân cư, truy vết

nhANH các trường hợp nguy cơ và sẵn sàng các điều kiện "4 tại chỗ".

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp bố trí phòng, chống dịch; nắm chắc số lượng doanh nghiệp đã sẵn sàng "3 tại chỗ".

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai các kế hoạch, biện pháp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

TIỀN HẢI Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

Sáng ngày 29/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Tiền Hải tổ chức khám tuyển NVQS lần 1 cho các nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.

Theo dự kiến, huyện Tiền Hải được giao chỉ tiêu tuyển chọn 325 thanh niên thực hiện NVQS và 31 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Hội đồng NVQS huyện đã điều động 32 cán bộ phụ trách cơ sở phối hợp với các địa phương tham gia công tác sơ tuyển, khám tuyển. Trong ngày đầu khám tuyển đã có gần 200 công dân của một số xã khu Tây và khu Đông huyện lên trạm khám tuyển, bảo đảm đúng quy trình, an toàn về người, phương tiện và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, qua sàng lọc, số công dân mắc các tật khúc xạ về mắt chiếm tỷ lệ cao.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, Hội đồng NVQS huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương bám nắm, quản lý nguồn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với gia đình vận động thanh niên vắng mặt trở về địa phương sơ tuyển, khám tuyển theo đúng quy định, quản lý chặt chẽ số thanh niên đã đủ điều kiện sức khỏe sau khám tuyển.

TRINH CƯỜNG

VŨ THƯ Tập huấn kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm nhanh phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 29/11, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm nhanh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 cho đội ngũ nhân viên y tế, cán bộ, hội viên phụ nữ thôn, tổ dân phố và giáo viên các nhà trường trên địa bàn.

Tại hội nghị, các học viên được cán bộ Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư hướng dẫn chi tiết 5 bước tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh sàng lọc Covid-19. Ngoài ra, các học viên được quan sát cán bộ Trung tâm Y tế huyện thực hành thao tác kỹ thuật lấy dịch tỵ hầu và sử dụng bộ kit xét nghiệm nhanh phục vụ sàng lọc Covid-19.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ nhân viên y tế, cán bộ, hội viên phụ nữ thôn, tổ dân phố và giáo viên các nhà trường trên địa bàn huyện nắm vững kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm nhanh, từ đó vào cuộc hỗ trợ các địa phương, nhà trường thực hiện việc xét nghiệm thường xuyên, trọng điểm cho người dân, học sinh, khi thời phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, tránh lây lan dịch bệnh.

QUYNH LŨU

TÂY TIẾN Bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng

Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là anh T.A.Q, công nhân Công ty TNHH Gốm sứ Thành Đô (khu công nghiệp Tiên Hải), trú tại thôn Đông Cao 2, xã Tây Tiến (Tiền Hải), chính quyền địa phương đã phối hợp với ngành chuyên môn truy vết, xét nghiệm nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Từ ngày 25 - 28/11, xã Tây Tiến đã khoanh vùng, thành lập 2 chốt phong tỏa 33 hộ dân với 83 nhân khẩu tại khu dân cư xóm 5, thôn Đông Cao 2, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca F0. Kết quả, có thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người cùng gia đình với anh T.A.Q; truy vết ban đầu đã xác định 93 trường hợp F1, 300 trường hợp F2. Ngoài ra, xã tiếp tục tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tổ chức tuyên truyền lưu động trên khắp các trục đường thôn, khu dân cư về thông tin các trường hợp F0 và các chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã trong phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, yêu cầu nhân dân chấp hành nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

MANH THẮNG

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Tại Thái Bình, ngày 29/11 ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 5 trường hợp ghi nhận tại khu cách ly y tế, 2 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng đã xác định được nguồn lây nhiễm (1 trường hợp ở Vũ Thư, 1 trường hợp ở thành phố Thái Bình).

Tính đến 20 giờ 30 phút ngày 29/11, toàn tỉnh có 1.422 trường hợp F1 và 578 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10) đến nay là 27.408 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 575 bệnh nhân.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 2.395 trường hợp, trong đó 2.316 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 79 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến 20 giờ 30 phút ngày 29/11, Thái Bình đã thực hiện tiêm 1.642.629 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

TRẦN TUẤN

Quản lý chặt thị trường dịp cuối năm

Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 song Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện công tác QLTT với phương châm vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Đội QLTT số 4 hiện có 11 cán bộ, công chức, thực hiện nhiệm vụ QLTT tại địa bàn hai huyện Thái Thụy, Đông Hưng. Ông Lê Minh Đức, Đội trưởng cho biết: Hiện tại, trên địa bàn hai huyện Đội QLTT số 4 quản lý có hơn 3.000 cơ sở, hộ kinh doanh, hàng chục chợ phiên các xã, thị trấn và chợ huyện. Với địa bàn quản lý rộng trong khi lực lượng mỏng nên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ sau sáp nhập, Đội đã chỉ đạo cán bộ, công chức nâng cao hơn nữa năng lực thực thi công vụ, quản lý, nắm chắc tình hình thị trường trên địa bàn được phân công. Đội chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả trên từng lĩnh vực, địa bàn, mặt hàng trọng điểm, đối tượng cụ thể, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh giống cây trồng.

đợt kiểm soát thị trường theo chỉ đạo của Cục QLTT tỉnh như chợ kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dịp Tết Trung thu, kiểm soát mặt hàng y tế phục vụ phòng, chống dịch, vật tư nông nghiệp, kinh doanh xăng, dầu..., qua đó góp phần quan trọng giữ ổn định thị trường. Từ đầu năm đến nay, Đội QLTT số 4 đã phát hiện và xử phạt gần 400 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt hành

chính gần 300 triệu đồng. Vi phạm xảy ra ở các nhóm hàng đồ chơi trẻ em, bánh kẹo, xăng, dầu, quần áo, phụ tùng xe máy, đồ chơi trẻ em. Đặc biệt, Đội QLTT số 4 đã phối hợp với lực lượng chức năng hai huyện Thái Thụy, Đông Hưng tổ chức đấu tranh, xử lý nhiều vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Điển hình như vụ vi phạm sử dụng và xử phạt gần 400 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt hành

hộ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Cụ thể, ngày 9/6/2021, Đội QLTT số 4 đã kiểm tra đột xuất của hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp do ông Phạm Đình Lượng, xã Đông Cường (Đông Hưng) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng QLTT phát hiện tại cửa hàng đang bày bán 29 bao hạt giống lúa BC15 có dấu hiệu sử dụng trùng tên "giống lúa BC15" của Công ty Cổ phần Tập đoàn

Thai Binh Seed đã được bảo hộ. Quá trình làm việc với lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan, ông Phạm Đình Lượng thừa nhận đã sử dụng tên giống lúa BC15 trùng với tên giống lúa BC15 đã được bảo hộ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Căn cứ quy định của pháp luật, Đội QLTT số 4 đã đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Đình Lượng số tiền 45 triệu đồng.

Theo quy luật của thị trường, những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém sẽ diễn biến phức tạp. Nhằm ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng này, giữ vững ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Đội QLTT số 4 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Kiên quyết xử lý các hành vi gian lận thương mại, nhất là trong kinh doanh xăng, dầu, các loại vật tư nông nghiệp, lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế phòng, chống dịch và các hàng hóa thiết yếu khác, ngăn chặn tình trạng găm hàng, đầu cơ, nâng giá; tạo điều kiện tốt nhất cho người tiêu dùng trao đổi, mua bán hàng hóa thuận lợi.